



nh: VGP/Minh Trang

Ngày 23/9, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng.

Đây là nhiệm vụ trọng yếu công lập trực thuộc UBND Thành phố, hoạt động theo hình thức BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực. Tin tưởng của nhân dân là BQL dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng thực hiện BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

BQL sẽ thực hiện chức năng chủ trì và trực tiếp tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng do UBND Thành phố giao, học hỏi hành động tiên tiến do các sở, ngành làm chủ trì, thông qua hợp tác kỹ thuật hành động theo quy hoạch Lũy Xây dựng, Lũy đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành.

Tiếp theo, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Anh, nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc BQL các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Khắc Minh cho biết, trực tiếp Thành phố tiếp tục giao nhiệm vụ cho BQL triển khai 5 khu tái thiết và phát triển tái thiết Khu Công nghiệp Hòa Ninh (đang chuẩn bị đầu tư), nâng thi công nghiên cứu triển khai 2 khu đô thị mới là Khu đô thị số 1 (xã Hòa Liên và Hòa Sơn, diện tích nghiên cứu không 250 ha) và Khu đô thị số 2 (tên Hòa Ninh, diện tích nghiên cứu không 500 ha) và một số dự án khác.

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc BQL các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng cho biết, nay dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã hoàn thành giai đoạn I, đạt 98% và giai đoạn II đạt 90%. Giai đoạn III hiện nay đang thi công, dự kiến hoàn thành quý II/2021 và quyết toán trong năm 2021.

Bên cạnh đó, khu vực phát triển dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã thi công đạt 70% khi lắp, khi lắp còn lại do vướng mặt bằng, dự kiến hoàn thành quý I/2021 và quyết toán trong năm 2021.

Một số dự án khác cũng đang gấp rút triển khai như dự án khu tái thiết và phát triển tái thiết Khu Công nghệ cao và khu vực phát triển, dự án Khu tái thiết và phát triển tái thiết Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1 và giai đoạn 2...

[Theo "http://mnews.chinhphu.vn/" \(Minh Trang\)](http://mnews.chinhphu.vn/)